



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๐๐๗๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอดิศักดิ์ ปานด่วน)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันระหว่าง ๓ กระทรวง ได้แก่ สธ. กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องว่า ตั้งแต่ไทยเปิดประเทศมีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ สายการบินมีคนเดินทางมากขึ้นร้อยละ ๘๐ ปัจจุบันไม่มีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การควบคุมป้องกันโรคติดต่อกลับมาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ หลังวันที่ ๘ ม.ค.๖๖ รัฐบาลจีนจะเริ่มอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งไทยเป็นอีกจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงจีน คณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ที่มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์และหลายหน่วยงาน จึงมีความเห็นตรงกันให้ปฏิบัติตามแนวทางโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติกับผู้เดินทางจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียม ยืนยันระบบสาธารณสุขของไทยพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีแผนเตรียมความพร้อมหากการระบาดของโรครุนแรงขึ้น

- ที่ประชุมฯ เห็นชอบแนวทางการรับนักท่องเที่ยว โดยมาตรการด้านสาธารณสุขคือ ก่อนเข้าไทยให้นักเดินทางฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย ๒ เข็ม หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจควรเลื่อนการเดินทางและรักษาให้หายก่อนเพื่อลดการแพร่โรค หากประเทศใดมีข้อกำหนดให้ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนกลับเข้าประเทศ ต้องให้ข้อประกันสุขภาพเดินทางที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโควิด 19 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หากตรวจพบเชื้อ หรือป่วย ส่วนมาตรการขณะพำนักในไทยแนะนำให้ผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ/ขนส่งสาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ หากมีอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK หากมีอาการป่วยรุนแรงขึ้นให้ไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล กรณีต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินเอง โดยไม่มีการฉีดให้ฟรีและรอกำหนดราคาอีกครั้ง

- กรณีเดินทางออกจากไทยและประเทศปลายทางมีนโยบายตรวจคัดกรองก่อนเข้าประเทศ แนะนำให้พักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus ซึ่งมีบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานจะมีมาตรการเฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีอาการทางเดินหายใจ ขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีผู้เดินทางจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มกลไกการรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรค สธ. เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวและผลการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจที่สนามบิน กำหนดเกณฑ์สำหรับการปรับมาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อในอัตราสูง หรือพบเชื้อกลายพันธุ์ รวมถึงเฝ้าระวังและตรวจเชื้อโควิด 19 ในน้ำเสียจากเครื่องบิน โดยจะสื่อสารถึงนักเดินทาง เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และเพิ่มความร่วมมือในการลดความเสี่ยงแพร่โรค

- การประชุมครั้งนี้ได้ทำความเข้าใจเรื่องการรับนักท่องเที่ยวทั้งด้านการคมนาคม ท่องเที่ยว และสาธารณสุข โดยแต่ละหน่วยงานรับทราบมาตรการและรับไปปฏิบัติ ขณะที่ กทม.ยืนยันความพร้อมให้ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งมีมาตรการพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกมิติ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารให้คงมาตรฐาน SHA Plus ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๑.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า การประชุมรองรับนักท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง ๓ กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงนโยบายรองรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา ไม่ได้เจาะจงประเทศใด

ประเทศหนึ่ง...

ประเทศหนึ่ง โดยยึดตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อแห่งชาติฯ ที่มี ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด้านชัยวิจิตร เป็นประธาน ให้คำยืนยันมาตรการต่าง ๆ ยึดตาม ข้อมูลการแพทย์ที่มีจริง โดย (๑) มาตรการทั้งหมดที่ออกมาเป็นไปตามมาตรฐานประเทศไทย เน้นความปลอดภัย ของคนที่เข้ามาและของคนไทยเป็นหลัก (๒) ภูมิคุ้มกันของคนไทยและทั่วโลกขณะนี้มีความสูงไม่ว่าจากการติดเชื้อ หรือจากการได้รับวัคซีน (๓) ไทยมีระบบจัดการของสาธารณสุขทั้งการเฝ้าระวัง การรักษา ยา และเวชภัณฑ์มีเพียงพอ และ (๔) การประเมินมาตรฐานของไทยโดยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ตรงกับมาตรการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

๑.๓ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. กล่าวว่า หลังจากจีนประกาศเปิดประเทศโดยผ่อนคลายมาตรการ โควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้าจีนตั้งแต่วันที่ ๘ ม.ค.๖๖ จะมีเที่ยวบินจากจีนที่นำนักท่องเที่ยวทยอยเข้าไทยไฟลต์แรก ตั้งแต่วันที่ ๙ ม.ค.นี้ เป็นเที่ยวบินที่มาจากเมืองเซี่ยเหมิน ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตอนใต้ของจีน ประมาณ ๒๐๐ คน

๑.๔ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ระบุงการระบาดของโควิด 19 เริ่มเข้าสู่ขาลง ฤดูกาลนี้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ติดเชื้อไปแล้วมากกว่าร้อยละ ๗๐ ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อ สายพันธุ์โอมิครอนและเข้าสู่ขาลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ระบาดรอบล่าสุดเป็น BA.๒.๗๕ การระบาด และจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล เริ่มลดน้อยลงอย่างมากจนเห็นได้ชัด

- สำหรับสายพันธุ์ที่จะทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังคือ BQ.๑ และ BQ.๑.๑ ที่กำลังระบาดอยู่ใน ตะวันตก สหรัฐอเมริกา และยุโรป แต่เมื่อเข้าสู่เดือน ก.พ.๖๕ หรือหลังจากนั้นเชื่อว่าโรคจะสงบลง ถึงเดือน พ.ค.- มิ.ย.๖๖ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อร่วมกับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนมาก จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกัน แบบลูกผสมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ ประกอบกับเมื่อประชากร ทั่วโลกส่วนใหญ่เคยได้รับเชื้อโควิด 19 มาแล้วจะเกิดภูมิคุ้มกันแบบสมบูรณ์กว่าการได้รับจากวัคซีน ส่งผลให้ ความรุนแรงโรคและการระบาดจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องและในที่สุดจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

๑.๕ รายงานข่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้รัฐบาลจีนเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด 19 ในจีน เพื่อทราบถึงผลกระทบที่แท้จริง พร้อมวิจารณ์การปรับเปลี่ยนวิธีนับยอดผู้เสียชีวิตของรัฐบาลจีน ที่นับเฉพาะผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตจากอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเท่านั้น ย่อมไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง เนื่องจาก ตั้งแต่เดือน ธ.ค.๖๕ มีรายงานชาวจีนเสียชีวิตเพียง ๒๒ คน

๑.๖ พญ.มาเรีย ฟาน เคิร์กโฮฟ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโควิด 19 WHO แถลงว่า WHO กังวลเกี่ยวกับการพบ ผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยชนิดใหม่ XBB.๑.๕ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบางประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง สายพันธุ์ย่อยนี้แพร่เชื้ออย่างรวดเร็วและทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่เชื้อไวรัสนี้จะกลายพันธุ์ต่อไปหรือไม่

## **๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ**

๒.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทาง เข้าไทยในไตรมาสแรกประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คนหรือประมาณร้อยละ ๕ ของนักท่องเที่ยวทุกชาติรวมกัน เดือน ม.ค.๖๕ จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน เดือน ก.พ.๖๕ จำนวน ๙๐,๐๐๐ คน เดือน มี.ค.๖๕ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน และจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากในปัจจุบันยังมีจำนวนเที่ยวบินจำกัด จากข้อมูลการรับวัคซีนโควิด 19 พบประชาชนจีนรับวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้วในสัดส่วนร้อยละ ๙๐.๘ ขณะที่ในส่วนโรงแรม/ร้านอาหารที่ได้รับ มาตรฐาน SHA และ SHA Plus พนักงานเสิร์ฟและพ้อครัว (เชฟ) ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยยึดตามมาตรการ

ของคณะกรรมการโรคติดต่อ ยืนยันมาตรการที่ออกมาอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก

- การเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวได้สั่งการให้ สธ. เพิ่มศักยภาพภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทั้งสถานพยาบาล Hospitel เพื่อรองรับผู้ที่มีผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้บริการและอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและคมนาคมให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล ไม่รวมกลุ่มจำนวนมากในพื้นที่แออัด หากป่วยมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ เหนื่อย เป็นไข้ ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่กับผู้อื่นและเน้นย้ำให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ ๔ เพื่อความปลอดภัย

๒.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า นักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันไม่ต้องกังวลมาก เนื่องจากทั้งสายพันธุ์โควิด 19 และภูมิคุ้มกันของคนไทยมีเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับคนทั่วโลก เนื่องจากการได้รับวัคซีนโควิด 19 มากกว่าร้อยละ ๘๐ จึงไม่น่ามีเหตุการณ์รุนแรง ขอให้มั่นใจ สธ.ไม่ได้ประมาท มีมาตรการและแนวทางติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.facebook.com/กรมควบคุมโรค](http://www.facebook.com/กรมควบคุมโรค) กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า เชื้อโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในจีน เคยแพร่ระบาดในไทยแล้ว ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ที่เคยติดเชื้อและผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 มีภูมิคุ้มกันในร่างกาย แต่ที่ต้องระวังมากกว่าคือ เชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศตะวันตก เนื่องจากยังไม่เคยระบาดในประเทศไทยและประชาชนอาจยังไม่มีภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติใดด้วยอคติ พร้อมสนับสนุนให้มีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศอย่างเข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยได้ทั้งการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อนักท่องเที่ยวและคนในประเทศ

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ

๕.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgronline.com](http://www.mgronline.com), [www.kapook.com](http://www.kapook.com), [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th), [www.news.ch๗.com](http://www.news.ch๗.com), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)